

## **Giúp người nước ngoài tìm người thân ở Việt Nam**

Ngày 15/02/2017, Bộ Tư pháp nhận được Thư đề ngày 06/02/2017 của bà Corradini Isabella, sinh ngày 09/3/1966 tại Italia đề nghị tìm cha đẻ và chú của mình là người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Việt Nam.

Theo Thư trình bày, bà Corradini Isabella cho rằng bà là người miền Bắc Việt Nam, có mẹ đẻ là người gốc Mông Cổ và cha đẻ là người Việt Nam. Tuy nhiên, bà đã bị đánh tráo tại bệnh viện ở Italia ngay từ thời điểm bà sinh ra. Bà đã đến Hà Nội và Hải Phòng (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) vào các năm 2000, 2001 và 2002 để tìm cha đẻ và chú của mình. Cho đến nay, bà vẫn không nhận được thông tin về người thân đã thất lạc, hiện bà sống độc thân, già yếu, bệnh tật tại Italia và có nguyện vọng tha thiết được tìm lại người thân của mình thông qua các kênh thông tin của Bộ Tư pháp và hệ thống tìm người thân thất lạc (nếu có) tại Việt Nam.

Bộ Tư pháp thông tin và đăng tải Thư của bà Corradini Isabella trên Cổng thông tin điện tử của Bộ đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan tư pháp tại thành phố Hải Phòng nếu có thông tin liên quan giúp đỡ, hỗ trợ bà tìm người thân tại Việt Nam. Mọi thông tin xin liên hệ về địa chỉ:

Bà Corradini Isabella

Địa chỉ: Cannaregio 36/E- 30121 thành phố Venice, Italia./

Venice, 06/02/2017

Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Tên pháp lý của tôi là Corradini Isabella. Tôi sống ở Venice, Italy. Tôi tốt nghiệp ngành triết học. Cách đây vài năm tôi đã gửi thư tới Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc tố cáo sự thực về việc bố mẹ đẻ của tôi đang ở Việt Nam (Tôi không biết liệu mẹ đẻ tôi hiện còn sống không. Nhưng bố tôi và chú tôi hiện vẫn ở đó, tôi có cảm giác chắc chắn như vậy). Tôi tin là mình đã bị đánh tráo một cách sai trái tại bệnh viện Fate-Bene-Fratelli ở Venice, Italy, vào ngày tôi sinh ra - 09/3/1966. Tôi nghĩ bệnh viện đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi đã chết. Và bố mẹ tôi đã được bệnh viện trao cho một đứa trẻ sơ sinh bị chết. Tôi không phải là người Italia. Tôi có cảm giác chắc chắn rằng mình là người miền Bắc Việt Nam. Tôi không xuất thân từ châu Âu. Mẹ tôi đã mang thai tôi tại Việt Nam.

Giờ đây người mẹ theo giấy tờ pháp lý của tôi là Maria Pia Pire vừa mới qua đời. Tôi hiện đang ở một mình và rất ốm yếu. Ông Bộ trưởng làm ơn tìm giúp bố và chú của tôi. Mẹ tôi có lẽ là người gốc Mông Cổ.

Tôi đã đến Cát Bà và Hà Nội 3 lần vào năm 2000, 2001, 2002, nhưng tôi không có chút thông tin gì về thành phố nơi bố tôi và chú tôi sống. Tôi sợ rằng chú tôi cũng không biết đến bố tôi, vì tôi e là chú tôi đã bị mang đi khi ông bà nội tôi sinh ra chú. Tôi có cảm giác là đứa trẻ nào khi sinh ra cũng bị họ đánh tráo. Tôi rất yêu quý chú tôi.

Ở Cát Bà tôi đã gặp 2 thanh niên, tôi có cảm giác chắc chắn đó là 2 người anh em họ: Ông Lô hay Nhà hàng Lô ở Cát Bà khi giờ đây tôi vẫn thấy chưa biết về bố mẹ đẻ của ông ta. Và ông Hoang Van Hong ở Cát Bà, người mà chắc chắn là cháu của một bà là người Ấn Độ trong họ của bố tôi. Ông Lô chắc chắn phải là cháu họ của bà ngoại tôi. Với ông Hoang Van Hong tôi cũng cảm thấy chắc chắn là ông ấy chưa hề tìm thấy gia đình thật của mình.

Làm ơn hãy giúp chúng tôi, thưa Ông Bộ trưởng kính mến. Tôi đã bị giày vò khổ sở và cố gắng tìm đến thiên. Tôi e rằng lá thư của tôi gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc đã bị thất lạc và gây nhầm lẫn.

Tôi tìm hiểu thì thấy rằng Trái đất được chia thành 3 (không phải 5) châu lục, và vì vậy có 3 nhóm người: chúng ta, những người miền Tây, đó là người Neva, mà bao gồm: miền Bắc Việt Nam, Mông Cổ, Ấn Độ, Cata, Mỹ, Nhật và miền Bắc Trung Quốc.

Nhóm người thứ hai là Thái Lan. Thường thì người Thái là những người theo đạo Phật. Chúng tôi theo đạo Thiên chúa giáo, nhưng chưa bao giờ là Cơ đốc giáo có nghĩa là Châu Âu.

Nhóm người thứ ba là những người mà giờ đây dễ nhận thấy thậm chí ngay ở đây quanh Hà Nội, bao gồm Châu Âu, châu Úc, Châu Phi, và ở đất nước chúng ta, Campuchia, miền Nam Việt Nam, miền Nam Trung Quốc. Pakistan và Banglades. Ả rập Xeut và châu Âu. Mỗi nhóm người, như tôi đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, có tôn giáo riêng của họ, thờ Chúa riêng của họ. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng ở TP Hồ Chí Minh, Campuchia, miền Nam Trung Quốc, họ theo Chúa của người Châu Âu. Không phải của chúng ta, nhưng người Deva, đó là sự khác biệt với nhóm người Châu Âu. Và tất nhiên từ người Thái Lan.

Khi ở Hà Nội tôi đã bị ốm. Tôi thấy có quá nhiều người Châu Âu ở đó.

Chúng tôi không phải là những người theo đạo Phật, cũng không phải là đạo Cơ đốc giáo, chúng tôi là đạo Hindu hoặc Thiên Chúa giáo.

Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được ông giúp đỡ.

Tôi cầu xin sự giúp đỡ của Ông.

Corradini Isabella (tên họ pháp)

Địa chỉ: Cannaregio 96/E - 30121 Venice, Italy